

แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1

เสี่ยงต่ำ
ลดความผันผวนของ
ยอดเงินสมาชิก



เลือกแผนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565 เท่านั้น

ประมาณการผลตอบแทน

1.40% - 1.60% ต่อปี

ประเด็นสำคัญ	เงื่อนไข
<p>① เงินที่เลือกแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 ได้</p> <ul style="list-style-type: none"> • เงินสะสม • เงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) • เงินสมทบ <p>รวมทั้งผลประโยชน์จากเงินทั้ง 3 ส่วน</p>	<p>นำเงินเลือกแผนนี้ <u>ทั้งจำนวน</u> หรือ <u>บางส่วน</u> (โดยระบุเป็น % หรือ จำนวนเงิน)</p>
<p>② ผลตอบแทนที่ได้รับ</p>	<p><u>กรณีอยู่ในแผนนี้จนครบกำหนด 2 ปี 1 เดือน</u> (จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2567) ได้รับผลตอบแทนตามประมาณการ</p> <p><u>กรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพก่อนครบกำหนด 2 ปี 1 เดือน</u> (ก่อนวันที่ 17 กันยายน 2567)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ถ้า “ออมต่อทั้งจำนวน” ได้รับผลตอบแทนตามประมาณการ • ถ้า “ขอรับเงินคืนทั้งจำนวน หรือ บางส่วน” ได้รับผลตอบแทนจากการขายหน่วยลงทุนตามราคาตลาด ณ วันที่ขอรับเงินคืน
<p>③ เงินในบัญชีสมาชิก</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>เงินนำส่งใหม่</u>หลังจากเลือกแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 จะลงทุนในแผนการลงทุนล่าสุดของสมาชิก • <u>เงินที่ครบกำหนด</u>ในแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 จะกลับไปอยู่ในแผนการลงทุนล่าสุดของสมาชิก ณ วันที่ครบกำหนด
<p>④ การเปลี่ยนแผนการลงทุน</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เงินที่เลือกแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 เปลี่ยนแผน<u>ไม่ได้</u>จนกว่าแผนจะครบกำหนด (จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2567) • เงินที่<u>ไม่ได้เลือก</u>แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 เปลี่ยนแผนได้ ยกเว้น เงินประเดิม (ถ้ามี) และเงินชดเชยที่จะต้องลงทุนในแผนหลัก

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 เป็นไปตามประกาศ กบข.

แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 เหมาะกับใคร ?

	แผนนี้เหมาะกับใคร	แผนนี้ไม่เหมาะกับใคร
<p>สมาชิกที่ยังไม่เกษียณ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • สมาชิกที่ต้องการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของยอดเงิน • สมาชิกที่ต้องการรักษายอดเงินต้นและต้องการผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากประจำ • สมาชิกที่ไม่มีแผนจะนำเงินส่วนที่เลือกแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 ย้ายไปอยู่แผนการลงทุนอื่นภายใน 2 ปี • สมาชิกที่ไม่มีแผนจะออกจากราชการก่อนวันที่ 17 กันยายน 2567 	<ul style="list-style-type: none"> • สมาชิกที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูง และคาดหวังผลตอบแทนสูง • สมาชิกที่ตั้งใจจะเลือกแผนการลงทุนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนในระดับปานกลางถึงสูง เมื่อสถานการณ์ลงทุนดีขึ้น • สมาชิกที่มีแผนจะออกจากราชการก่อนวันที่ 17 กันยายน 2567
<p>สมาชิกที่ใกล้เกษียณ (ภายใน 1-2 ปี)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • สมาชิกที่ต้องการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของยอดเงิน • สมาชิกที่ต้องการรักษายอดเงินต้นและต้องการผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากประจำ • สมาชิกที่ไม่มีแผนใช้เงินก้อนทันทีภายหลังเกษียณ และออมต่อกับ กบข. ทั้งจำนวน ตามกำหนดระยะเวลาของแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 (วันที่ 17 กันยายน 2567) 	<ul style="list-style-type: none"> • สมาชิกที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูง และคาดหวังผลตอบแทนสูง • สมาชิกที่มีแผนใช้เงินก้อนทันทีภายหลังเกษียณ

คำถามที่พบบ่อย ? แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1

<p>คำถาม แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 คืออะไร ?</p>	<p>คำตอบ แผนการลงทุนที่ลงทุนเฉพาะในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ไทยและเงินฝาก โดยต้องถือครองจนครบกำหนดประมาณ 2 ปี 1 เดือน (จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2567) และสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 1.40%-1.60% ต่อปี เมื่อครบกำหนด</p>
<p>คำถาม ข้อดีและข้อจำกัดของแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 คืออะไร ?</p>	<p>คำตอบ ข้อดี คือ มุ่งคุ้มครองเงินที่ลงทุนให้อยู่ครบ และได้รับผลตอบแทนตามที่ประมาณการไว้ ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และช่วยลดความกังวลใจในสถานการณ์ลงทุนผันผวนในช่วง 2 ปี ข้อจำกัด คือ ผลตอบแทนน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อ อาจส่งผลให้เงินเกษียณในระยะยาวของสมาชิกไม่เพียงพอ</p>
<p>คำถาม เงินที่สามารถเลือกแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 ได้มีอะไรบ้าง ?</p>	<p>คำตอบ เงินสะสม เงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) และ เงินสมทบ รวมทั้งผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว</p>
<p>คำถาม กำหนดจำนวนเงินที่จะลงทุนในแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 ได้หรือไม่ ?</p>	<p>คำตอบ กำหนดได้ โดยเลือกว่าจะนำเงินไปลงทุนในแผนนี้ ทั้งหมด หรือ บางส่วน (ระบุเป็น % หรือ จำนวนเงินก็ได้)</p>
<p>คำถาม กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเลือกแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 หรือไม่ ?</p>	<p>คำตอบ ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ</p>
<p>คำถาม การเลือกแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 นับรวมกับสิทธิการเปลี่ยนแผน 12 ครั้งต่อปีหรือไม่ ?</p>	<p>คำตอบ ไม่นับรวมสิทธิการเปลี่ยนแผนการลงทุน 12 ครั้งต่อปีปฏิทิน</p>
<p>คำถาม แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 มีระยะเวลาลงทุนถึงเมื่อไหร่ ?</p>	<p>คำตอบ ระยะเวลาลงทุนประมาณ 2 ปี 1 เดือน (จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2567)</p>
<p>คำถาม เลือกแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 ผ่านช่องทางใดได้บ้าง ?</p>	<p>คำตอบ 3 ช่องทางออนไลน์ คือ My GPF Application LINE กบข. และ My GPF Website</p>
<p>คำถาม เงินที่เลือกแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 สามารถเปลี่ยนไปแผนอื่นได้หรือไม่ ?</p>	<p>คำตอบ ไม่สามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ก่อนวันที่แผนครบกำหนด</p>
<p>คำถาม เงินที่นำส่งเข้ามาใหม่หลังจากเลือกแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 จะไปลงทุนในแผนใด ?</p>	<p>คำตอบ ลงทุนในแผนการลงทุนล่าสุด ณ วันที่นำส่งเงินใหม่</p>
<p>คำถาม เมื่อแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 ครบกำหนดแล้ว เงินส่วนนี้จะกลับไปอยู่ที่แผนใด ?</p>	<p>คำตอบ เงินที่ครบกำหนดจากแผนนี้จะโอนกลับไปอยู่ที่แผนการลงทุนล่าสุด ณ วันที่แผนครบกำหนด</p>

สมาชิกเลือกแผนได้ที่ "เมนู เลือกแผนการลงทุน"
บน My GPF Application LINE กบข. และ My GPF Website
ติดตามรายละเอียดได้ที่ GPF Community
และสอบถามเพิ่มเติม โทร. 1179 กด 6 จากนั้นกด 4 ในวันและเวลาทำการ